

บาท/ดอลลาร์เข้านี้ เปิดที่ 30.22 บาท แนวโน้มแข็งค่า คาดกรอบ 30.15 – 30.35 บาท

\* บาท/ดอลลาร์เปิดเข้าวันนี้ที่ระดับ 30.22 บาท แข็งค่าจากช่วงปิดสิ้นวันทำการก่อนที่ 30.23 บาท แนวโน้มแข็งค่า ตลาดรอดติดตามทิศทางสงครามการค้าเป็นหลัก คาดกรอบวันนี้ 30.15-30.35 บาท

\* นายสรรค์ อรรถรังสรรค์ ผู้อำนวยการงานวิจัยเศรษฐกิจและตลาดทุน ธนาคารกสิกรไทย กล่าวว่า วันนี้ค่าเงินบาทมีแนวโน้มแข็งค่าจากช่วงปิดสิ้นวันทำการก่อนเล็กน้อย โดยในคืนที่ผ่านมาเป็นวันหยุดในวันชอบคุณพระเจ้าของสหรัฐ ขณะที่ค่าเงินยูโรกลับ Rebond จากตัวเลขเศรษฐกิจที่ออกมาดีกว่าตลาดคาด

\* ประเด็นที่สำคัญที่ตลาดติดตามคือการเจรจาสงครามการค้าระหว่างสหรัฐและจีน (Trade war) ที่จะเกิดอีก 2 สัปดาห์ข้างหน้า โดยวันที่ 8 ธ.ค.เป็นวันนัดหมายการเจรจาข้อตกลงทางการค้า และวันสำคัญต่อไปในการจับตามองคือวันที่ 15 ธ.ค.เมื่อสหรัฐมีกำหนดเก็บภาษีมากขึ้นต่อสินค้าจีน

\* อย่างไรก็ตามมองว่าไม่ว่าผลการเจรจาข้อตกลงการค้าของสหรัฐและจีนจะออกมาอย่างไร ค่าเงินบาทก็ยังแข็งค่าต่อเนื่องจนถึงปี 63 เนื่องจากดุลบัญชีเดินสะพัดของไทยยังเป็นบวกประกอบ ช่วงต้นปี 63 เป็นฤดูกาลท่องเที่ยวเป็นหนึ่งปัจจัยที่ทำให้บาทแข็งค่าได้

"เงินบาทด้วยเชิงโครงสร้างเศรษฐกิจแล้วยังดี หากTrade war ออกมาดีนักลงทุนก็ Rick on ค่าเงินเอเชีย ค่าเงินตลาดเกิดใหม่แข็งค่าดอลลาร์อ่อน บาทอาจจะแข็งค่าหรืออ่อนค่าก็ได้แล้วแต่มุมมองว่านักลงทุนมองว่าบาทเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยหรือไม่ หากออกมาไม่ดีบาทก็ยังแข็งค่าจากดุลบัญชีเดินสะพัดยังเป็นบวก"

\* วันนี้ติดตาม ธปท.ประกาศตัวเลขดุลบัญชีเดินสะพัดเดือน ต.ค.ซึ่งคาดว่าจะเป็ปัจจัยสนับสนุนบาทแข็งค่า

\* ดัชนีดอลลาร์ ล่าสุดอยู่ที่ 98.31 จากช่วงปิดสิ้นวันทำการก่อนที่ 98.37

\* วานนี้ นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิในตลาดหุ้นไทย -1,703.50 ล้านบาท

\* วานนี้ นักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิในตลาดตราสารหนี้ไทย 1,427.76 ล้านบาท

\* ธปท.รายงานอัตราแลกเปลี่ยนเงินถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคาร วานนี้เท่ากับ 30.234 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์

Source: Bisnews

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2211-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มิใช่คำแนะนำหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้

EXIM DAILY NEWS